

Đại học Duy Tân làm việc với Hội Khuyến học Tp. Đà Nẵng

Chiều ngày 8/6/2015, Đại học Duy Tân đã có buổi làm việc với Hội Khuyến học Tp. Đà Nẵng tại Phòng 706 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Buổi làm việc có sự tham dự của ông Trần Đình Liễn - Chủ tịch Hội Khuyến học Tp. Đà Nẵng, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Đại học Duy Tân cùng các cán bộ nhà trường.



Ông Trần Đình Liễn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Đình Liễn cho biết: *“Nhiều năm công tác trong ngành giáo dục và dõi theo từng bước đi của Đại học Duy Tân, tôi nhận thấy Duy Tân là một trong những trường Đại học ngoài công lập uy tín và chất lượng nhất trên cả nước. Đồng hành cùng Hội Khuyến học Tp. Đà Nẵng, trong suốt thời gian qua, nhà trường đã có nhiều chính sách, chương trình học bổng dành cho những sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi, khuyến khích và tạo động lực cho các em nỗ lực hơn nữa trong học tập cũng như rèn luyện. Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần đó của nhà trường và mong rằng sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác cùng nhà trường trên con đường chắp cánh ước mơ cho các em Học sinh - Sinh viên.”*



Đại học Duy Tân làm việc với Hội Khuyến học Tp. Đà Nẵng

Tại buổi làm việc, Hội Khuyến học Tp. Đà Nẵng và Đại học Duy Tân đã cùng trao đổi về kế hoạch hợp tác làm việc lâu dài. Theo đó, Duy Tân sẽ phối hợp với Hội Khuyến học trao các học bổng Khuyến học cho những học sinh nghèo và mồ côi nhằm tạo điều kiện cho các em được đến trường cùng bạn bè đồng trang lứa, học bổng Khuyến tài cho những học sinh - sinh viên học giỏi, học bổng Khuyến nghiệp cho những học sinh không có điều kiện theo học Đại học được học nghề tại các trường Trung cấp Chuyên nghiệp và Cao đẳng Nghề.

Không chỉ đồng hành cùng học sinh, sinh viên bước tới tương lai, nhiều năm qua, Đại học Duy Tân đã có nhiều chương trình hỗ trợ và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Tp. Đà Nẵng. Đây là những nỗ lực của Đại học Duy Tân với mong muốn góp phần mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, chung tay cùng cộng đồng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

(Truyền Thông)